

NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH

- Vấn đề phát triển ngành du lịch Viễn Đông được thảo luận tại phiên họp lưu động của EEF-2019

- Hơn 60 nghìn du khách nước ngoài tới Viễn Đông bằng visa điện tử

- Mở rộng Đặc khu phát triển ưu tiên “Kurils” dành cho các dự án mới



TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

31/5/2019, forumvostok.ru

Chương trình quốc gia phát triển vùng Viễn Đông được thảo luận tại phiên họp lưu động của EEF tại Buryatia

Phiên họp lưu động của Diễn đàn kinh tế phương Đông với chủ đề Cộng hòa Buryatia hội nhập vào không gian kinh tế vùng Viễn Đông đã được tổ chức tại Ulan-Ude. Các đại biểu đã thảo luận việc triển khai các dự án quốc gia và những quyết định mang tính đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tại Buryatia và triển khai các dự án tại các đặc khu phát triển ưu tiên.

<https://forumvostok.ru/news/role-of-far-east-national-development-programme-discussed-at-eef-regional-session-in-ulan-ude/>

30/5/2019, Regnum

Triển vọng mở rộng chương trình “Héc-ta vùng Viễn Đông” tại Ngoại Baikal được thảo luận tại phiên họp lưu động của EEF tại Chita

Các đại biểu tham dự đã thảo luận về những cơ chế hiệu quả nhất nhằm khai thác và sử dụng đất tại vùng Ngoại Baikal. Theo số liệu từ chính quyền địa phương, người dân có nhu cầu cao đối với các khu đất có vị trí gần trung tâm của vùng. Đa số họ có ý định sử dụng đất cho mục đích nông nghiệp và xây dựng nhà ở.

<https://regnum.ru/news/2638140.html>

24/5/2019, «Interfax»

Giới thiệu tiềm năng du lịch của đảo Russky tại EEF-2019

Dự án phát triển đảo Russky theo hướng xây dựng các khách sạn, câu lạc bộ đua thuyền và công trình thể thao sẽ được giới thiệu tại Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V tới đây. Trong tương lai, trên đảo Russky sẽ tổ chức các cuộc thi marathon, triathlon, bơi... Theo ông O. Kozhemyako – Thống đốc vùng Primorye, trong năm 2019 Bộ Quốc phòng sẽ bàn giao hầu như toàn bộ đảo Russky cho chính quyền địa phương. Việc phát triển hạ tầng trên đảo sẽ nhận được sự hỗ trợ từ ngân sách.

<http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=1032524>

24/5/2019, «Interfax»

Vấn đề phát triển ngành du lịch Viễn Đông được thảo luận tại phiên họp lưu động của EEF-2019 tại Vladivostok

Phiên họp lưu động của Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V đã được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch Thái Bình Dương lần thứ V. Tại phiên họp, Giám đốc Cơ quan Du lịch Liên bang (Russiatourism) Z. Doguzova đã ủng hộ đề xuất kéo dài thời hạn của visa điện tử dành cho du khách nước ngoài tới Viễn Đông từ 8 lên 14 ngày. Ngoài ra, trong phiên họp các đại biểu cũng đã thảo luận về các biện pháp nhằm thu hút khách du lịch Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như các tour du lịch mới.

<http://www.interfax-russia.ru/FarEast/view.asp?id=1032717>

8/5/2019, TASS

Tại EEF-2019, Cộng hòa Buryatia sẽ tập trung giới thiệu tiềm năng đầu tư của mình hướng tới các nước Châu Á – Thái Bình Dương

Cộng hòa Buryatia sẽ giới thiệu những dự án lớn trên lĩnh vực công nghiệp khai thác và chế biến, dệt may, công nông nghiệp và du lịch. Đây là thông tin được ông Alexey Mishenin – Phó Chủ tịch Hội đồng hành chính Buryatia khẳng định. Theo lời ông Mishenin, các dự án này nhận được sự quan tâm không chỉ của các nhà đầu tư Nga, mà còn của các nhà đầu tư Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

<https://tass.ru/ekonomika/6411174>

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG

27/5/2019, TASS

Chính phủ Nga sẽ chi 4,9 tỷ RUB phục vụ xây dựng nhà máy sản xuất metanol tại Amur

Phó Thủ tướng Yury Trutnev đã thông báo về quyết định của Chính phủ chi 4,9 tỷ RUB từ ngân sách để xây dựng hạ tầng cho nhà máy sản xuất metanol tại Amur. Dự án được triển khai trên cơ sở một ga dầu đường sắt tại thành phố Skovorodino, tỉnh Amur. Dự kiến, nhà máy sẽ hoạt động với công suất 1 triệu tấn/năm và tạo ra 270 công ăn việc làm mới. Tổng vốn đầu tư tư nhân vào dự án là 49 tỷ RUB.

<https://tass.ru/ekonomika/6476182>

21/5/2019, TASS

Chi bổ sung 22 tỷ RUB cho phát triển các địa phương vùng Viễn Đông

Số tiền trên được Chính phủ Nga duyệt chi trong khuôn khổ chương trình quốc gia “Phát triển kinh tế xã hội vùng Viễn Đông và Ngoại Baikal” và sẽ được dùng để xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, kỹ thuật, giao thông tại Cộng hòa Buryatia và vùng Ngoại Baikal, cũng như để tăng hỗ trợ cho vùng Primorye.

<https://tass.ru/v-strane/6452111>

21/5/2019, «Interfax»

Hơn 60 nghìn du khách nước ngoài đến Viễn Đông bằng visa điện tử

Theo số liệu của Bộ phát triển Viễn Đông, kể từ khi áp dụng cơ chế thị thực đơn giản, đã có khoảng 61 nghìn du khách từ 15 nước tới các địa phương Viễn Đông bằng visa điện tử. Trong đó, kể từ đầu năm tới nay đã có 16 nghìn du khách nước ngoài đã sử dụng visa điện tử trong số hơn 20 nghìn visa điện tử được cấp. Hiện nay, công dân của 18 nước có thể nộp đơn xin cấp visa điện tử, trong đó nộp đơn nhiều nhất là công dân Trung Quốc và Nhật Bản.

<http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=1031317>

20/5/2019, «Rossiyskaya gazeta»

Mở rộng Đặc khu phát triển ưu tiên “Kurils” dành cho các dự án mới

Chính phủ Nga đã ký quyết định sáp nhập các khu đất triển khai 4 dự án đầu tư mới vào địa phận Đặc khu phát triển ưu tiên “Kurils”. Đây là các dự án trên lĩnh vực du lịch, xây dựng, chế biến thủy sản và sửa chữa tàu. Các dự án có tổng giá trị 660 triệu RUB và tạo ra 240 công ăn việc làm mới.

<https://rg.ru/2019/05/20/reg-dfo/medvedev-vkliuchil-v-tor-kurily-novye-territorii.html>

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

15/5/2019, «Interfax»

Sẽ thành lập trung tâm tài sản số trên đảo Russky

Thỏa thuận về việc thành lập trung tâm đã được Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu Viễn Đông ký kết với công ty Amber Global Limited. Nhiệm vụ của trung tâm sẽ là nghiên cứu và ứng dụng những công cụ tài chính có thể được sử dụng để hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp Viễn Đông và đưa sản phẩm của các doanh nghiệp này ra thị trường quốc tế.

<http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=1029766&p=15>

2/5/2019, «Interfax»

Tại Kamchatka sẽ xuất hiện tổ hợp du lịch mới

Cơ quan du lịch Liên bang Nga (Russiatourism) đã ủng hộ sáng kiến xây dựng công viên “Ba ngọn núi lửa” tại Kamchatka. Dự án với tổng giá trị khoảng 40 tỷ RUB sẽ trở thành trung tâm thu hút khách du lịch nước ngoài: dự kiến thu hút 170 nghìn du khách mới vào năm 2024 và tăng lên 460 nghìn du khách vào năm 2037. Vốn đầu tư tư nhân vào công viên là khoảng 15 tỷ RUB, tạo ra gần 1000 công ăn việc làm mới. Theo dự báo, tăng trưởng khách du lịch từ năm 2024 đến năm 2037 sẽ mang lại nguồn thu bổ sung cho địa phương khoảng 135 tỷ RUB.

<http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=1027442>

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

28/5/2019, RBC

“Gazprom” sẽ mở trung tâm kỹ thuật phát triển khí thiên nhiên hóa lỏng trên đảo Russky

Tập đoàn quốc doanh “Gazprom” sẽ mở trung tâm kỹ thuật mới trên đảo Russky với nhiệm vụ phát triển các công nghệ liên quan đến khí thiên nhiên hóa lỏng. Theo lời ông V. Markelov – Phó Chủ tịch HĐQT tập đoàn “Gazprom”, địa điểm xây dựng nhà máy đã được chọn và những văn bản cần thiết cũng đã được ký kết. Trước đó, tại EEF-2018, Tổng thống Liên bang Nga đã chỉ đạo các doanh nghiệp lớn phải mở chi nhánh kỹ thuật trên đảo Russky.

<https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ced2d5b9a7947c7b9bf71f6>

Thông tin tham khảo

Quý Roscongress – định chế phát triển phi tài chính định hướng xã hội, nhà tổ chức các sự kiện quốc tế, hội nghị, triển lãm, xã hội hàng đầu.

Quý Roscongress được thành lập vào năm 2007 với mục đích thúc đẩy phát triển tiềm năng kinh tế, đẩy mạnh lợi ích quốc gia và củng cố hình ảnh của Liên bang Nga. Quý tiến hành nghiên cứu, phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề kinh tế của Nga và thế giới. Quý bảo đảm việc quản lý và hỗ trợ xúc tiến các dự án kinh doanh và thu hút đầu tư, góp phần phát triển doanh nghiệp xã hội và các dự án từ thiện.

Các sự kiện do Quý tổ chức hằng năm thu hút hơn 80 nghìn đại biểu đến từ 195 nước trên thế giới và hơn 10 nghìn phóng viên truyền thông tác nghiệp. Công tác phân tích và chuyên môn của Quý được tiến hành bởi 2500 chuyên gia Nga và quốc tế. Quý đã thiết lập quan hệ với các đối tác kinh tế đối ngoại từ 75 nước trên thế giới.

www.roscongress.org

NHÀ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG: